



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 35

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ตามดูภารกิจสุดท้าย พิชิตทูตรักษ์พลังงาน



ผ่านพ้นไปจนได้เยาวชนรุ่นใหม่ที "ทูตรักษ์พลังงาน" ในโครงการปฏิบัติการ "हार 2 เอเนอจี แฟนเทเซีย โครงการ 3" ที่จัดโดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแกนนำสำคัญในการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้กับเพื่อนๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ทว่า ภารกิจของทูตรักษ์พลังงานทั้ง 6 ยังไม่จบ เพราะต้องปฏิบัติการครั้งสุดท้ายกับภารกิจเอเนอจี อิน แอ็คชั่น นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปปฏิบัติการกิจในชุมชนพื้นที่ของตัวเอง



งานนี้หลังจากทูตรักษ์พลังงานรุ่นใหม่ทบทวนปัญหาในพื้นที่ชุมชนของตัวเองแล้ว ต่างก็มีแผนงานอนุรักษ์พลังงานเรียบร้อย อาทิ EF1 "โบนัส-ด.ญ.กิตติดี ชุณหารากรณ" นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม) กรุงเทพมหานคร ที่บอกว่า ง่ายๆ คือร่วมมือกับเพื่อนตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์พลังงานขึ้นในโรงเรียน ซึ่งเชื่อว่า จะช่วยให้ขยายวงการรณรงค์เรื่องอนุรักษ์พลังงานได้กว้างยิ่งขึ้น EF2 "ปรีณซ์-น.ส.อนิชาสรา ภูเสวดสาสน์" นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี วางแผนจัดค่ายอนุรักษ์พลังงานขึ้นในโรงเรียน ซึ่งจะเชิญชวนหัวหน้าห้องแต่ละห้องเรียนเข้ามาเป็นแกนนำในการรณรงค์

ด้านหนุ่ม EF4 "โอม-นายหัชพงษ์ พาเลิศชัยวงศ์" นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี อธิบายว่า จะปลูกจิตสำนึกการลดใช้พลังงานกับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ สาวได้ EF 5 "แพร-น.ส.นตวรรณ จุลกาญจน์" นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วางแผนให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานทุกวันทีบริเวณหน้าเสาธงในตอนเช้าหลังจากเคารพธงชาติ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับรู้ถึงความสำคัญของพลังงาน

ตามลันกันได้ว่า ใครจะควารางวัล "ทูตรักษ์พลังงาน 2007" ไปครอง และโหวตให้คะแนนทูตรักษ์พลังงานทั้ง 6 คน ได้ทางเว็บไซต์ [www.energyfantasia.com](http://www.energyfantasia.com) ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ธันวาคม 2550